



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สล.สส. (ผ.ขอ.) โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๑๔ ภายใน ๑๒๖๔

ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว ๑๙๔

วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง การดำเนินงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา

เรียน ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด

ด้วย การประชุมคณะกรรมการผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาประจำกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมี ร.ปมท. (นายประชา เตรรัตน์) เป็นประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ มท. ได้จัดทำระบบฐานข้อมูล การดำเนินงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา เพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเสนอเรื่องการเสนอความเห็น/การจัด คำชี้แจงประกอบการพิจารณา ครม. การจัดทำคำตอบกระทู้ถาม การตอบข้อหารือของ สส./สว. และการดำเนินการ ตามที่คณะกรรมการฯ ร้องขอ เพื่อเสนอผู้บริหาร มท. แล้ว และขอให้ สล. ดำเนินการบันทึกข้อมูล ระหว่างเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน ลงในระบบฐานข้อมูลดังกล่าว

เพื่อให้การจัดทำระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานที่เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. กรณีการจัดทำเรื่องเสนอ ครม./การจัดทำคำชี้แจง ขอให้ สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบเสนอความเห็น ประกอบการพิจารณาของ ครม. /จัดทำคำชี้แจงนำเรียน รมว.มท. ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสำเนาหนังสือเสนอ ความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. /คำชี้แจงนำเรียน รมว.มท. ให้ สล. ทราบด้วย

๒. กรณีการตอบกระทู้ถาม ขอให้ สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบจัดทำคำตอบกระทู้ถาม ภายในระยะเวลาที่กำหนด เสนอเลขานุการคณะทำงานพิจารณาจัดทำคำตอบกระทู้ (สน.พร.) และสำเนาหนังสือคำตอบกระทู้ให้ สล. ทราบด้วย

๓. กรณีการดำเนินการตามข้อหารือของ สส./สว. ขอให้ สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบจัดทำคำตอบข้อหารือ ของ สส./สว. และสำเนาหนังสือคำตอบข้อหารือของ สส./สว. ให้ สล. ทราบด้วย

๔. กรณีการดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ ร้องขอ ขอให้ สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบดำเนินการตามที่ คณะกรรมการฯ ร้องขอ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และสำเนาหนังสือผลการดำเนินการ ให้ สล. ทราบด้วย

ทั้งนี้ขอให้ สำนัก/กอง จัดส่งสำเนาหนังสือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. /คำชี้แจงนำเรียน รมว.มท. หนังสือคำตอบกระทู้ หนังสือตอบข้อหารือของ สส./สว. และหนังสือผลการดำเนินการตามที่คณะกรรมการฯ ร้องขอ ระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ - ปัจจุบัน ให้ สล. ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายวิระยุทธ เอี่ยมอำภา)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น